
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006. Prentað upp.
Þskj. 946  —  641. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um kostnað við rannsókn „Baugsmálsins“.

Frá Sigurjóni Þórðarsyni.

Hver hefur kostnaður orðið við rannsókn „Baugsmálsins“ sem hófst með húsrannsókn 28.
ágúst 2002?

Skriflegt svar óskast.


